



แผนบริการวิชาการ แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนบริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการให้บริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผนบริการวิชาการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัดตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	หน่วยงาน
๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๑. โครงการถ่ายทอดสัณญาณการบรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔	อ.ชยานาภา
		๒. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันพี ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ ๓	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๕๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔	อ.ชยานาภา
		๓. โครงการบูรณาการเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชนในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๑๕,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔	อ.ชยานาภา
	๒. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคตะวันออกตามแนวพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	๔. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (มี ๒ กิจกรรม) (๑) กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ต.ตะกาดเก่า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔	อ.ชยานาภา
		(๒) กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ต.แก้งหางแมว อ.แก้งหางแมว จ.จันทบุรี	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔	อ.ชยานาภา
	๕. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย	๑. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชยานาภา	

**แผนการนำไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ		ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การพัฒนานักศึกษา	ชุมชน/สังคม					
เป้าประสงค์ ๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จาก การวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๑. โครงการถ่ายทอด สัญญาการบรรยาย กฎหมายของสำนัก อบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)	นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้าน กฎหมายและเตรียมความ พร้อมในการศึกษาต่อในระดับ เนติบัณฑิต	ประชาชนผู้สนใจได้ เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน กฎหมาย และเป็น การประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะ นิติศาสตร์และชุมชน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณภา
	กลยุทธ์ ๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรม ที่บูรณาการกับการเรียน การสอนหรือบริการวิชาการ เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๒. โครงการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันพี ซึ่งถ้าย พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ ครั้งที่ ๓	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์เจ้ารพี พระบิดาแห่ง กฎหมายไทย และนักศึกษามี ส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการแก่ชุมชนและ สังคม	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ และ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของ พระองค์เจ้ารพี พระ บิดาแห่งกฎหมายไทย	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๕๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน
๒. ให้บริการวิชาการด้าน กฎหมายที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาค ตะวันออก ตามแนว พระราชดำริ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น	๓. โครงการบูรณา การเสริม สร้างความรู้ สู่ประชาชนในการ คัดครองสิทธิและ เสรีภาพ ตาม รัฐธรรมนูญ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหา ความรู้เกี่ยวกับ	นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญ	ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๑๕,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณภา

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ		ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การพัฒนานักศึกษา	ชุมชน/สังคม					
	รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔							
	๔. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (มี ๒ กิจกรรม) (๑) กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	นักศึกษาได้รับความรู้ด้านกฎหมาย มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและตระหนักถึงคุณค่าของการนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านกฎหมาย	ชุมชนหรือประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายหรือองค์ความรู้จากงานวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณานา
	(๒) กิจกรรมการอบรมความรู้กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี			๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	
	๕. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย	-	ชุมชนหรือประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายหรือองค์ความรู้จากงานวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชญาณานา

**แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ	ชุมชน	ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ ๑. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทางด้านกฎหมายสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จาก การวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ ๑. จัดทำวิจัยและนวัตกรรม ที่บูรณาการกับการเรียน การสอนหรือบริการวิชาการ เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๒. ให้บริการวิชาการด้าน กฎหมายที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาค ตะวันออก ตาม แนว พระราชดำริ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น	๑. โครงการถ่ายทอดสัญญาณการ บรรยายกฎหมายของสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภาคค่ำ)	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๕ ๘๐	๑,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณานาภา
	๒. โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันพี ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งที่ ๓	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๒๐๐ ๘๐	๕๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณานาภา
	๓. โครงการบูรณาการเสริมสร้างความรู้สู่ ประชาชนในการคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการ แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๔	-	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๑๐๐ ๘๐	๑๕,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณานาภา
	๔. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (มี ๒ กิจกรรม) (๑) กิจกรรมการอบรมความรู้ กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้ เสริมแก่ชุมชน ต.ตะกาดแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	ต.ตะกาดแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (โครงการต่อเนื่องปีที่ ๓)	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	อ.ชญาณานาภา
	(๒) กิจกรรมการอบรมความรู้ กฎหมายและแนวทางการสร้างรายได้ เสริมแก่ชุมชน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหาง แมว จ.จันทบุรี	ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (โครงการต่อเนื่องปีที่ ๒)	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมาย - ความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	๓๐ ๘๐	๔๐,๐๐๐ งบประมาณ แผ่นดิน	
๕. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัย	ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (โครงการต่อเนื่องปีที่ ๒)	๑. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ครั้ง	๑	-	อ.ชญาณานาภา	